



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จี้รัฐบาลเน้นคุณภาพการศึกษา

นักวิชาการจี้รัฐบาลชูนโยบายด้านการศึกษาเน้นคุณภาพการศึกษา ซึ่งถึงเวลาเลิกโครงการประชานิยมแล้ว ระบุนำไอซีทีมาใส่ห้องเรียน แค่เรื่องรอง เน้นรัฐมนตรี ผลักดันและติดตามการดำเนินการตามนโยบายควบคู่ไปกับหน้าที่กำหนดนโยบาย เพราะข้าราชการมักจะดำเนินการตามที่รัฐมนตรีสั่ง

ศ.ดร.ไพฑูริย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กล่าวว่า การจัดทำนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ควรให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา ซึ่งขณะนี้ตกต่ำลงทุกระดับตั้งแต่ชั้นพื้นฐานถึงอุดมศึกษา ส่งผลให้คุณภาพบุคลากรและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยตกต่ำด้วย โดยเร่งแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของครู เนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถดึงคนเก่ง มีความสามารถและตั้งใจเป็นครูจริงมาได้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของเด็ก เรื่องนี้พูดมาเป็น 10 ปีแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เร่งยกระดับโรงเรียนในชนบทให้ทัดเทียมโรงเรียนในเมือง ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้แก่พื้นที่และโรงเรียน

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการเรียนการสอนการจัดการหาอุปกรณ์ไอซีที คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ไม่ควรกำหนดเป็นนโยบายของประเทศ เพราะนโยบายระดับกระทรวง และในเชิงงบประมาณมีการดูแลการจัดการอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้โรงเรียนอยู่แล้ว ที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ควรลงมาผลักดันและติดตามการดำเนินการตามนโยบายควบคู่ไปกับการทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้วย เพราะกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีวัฒนธรรมระบบราชการสูงมาก มักจะดำเนินการตามที่รัฐมนตรีสั่งการ หากรัฐมนตรีลงมากระตุ้นด้วยตัวเองจะทำให้งานคืบหน้ากว่า ศ.ดร.ไพฑูริย์กล่าว

รศ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ และอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลเน้นเรื่องคุณภาพอย่างเดียว ไม่ต้องเน้นเรื่องปริมาณ เลิกหาเสียงผ่านโครงการประชานิยม จากนั้นไปรัฐบาลต้องเน้นเรื่องคุณภาพ ให้เด็กมีความรู้ที่แท้จริง จบแล้วสามารถหางานทำได้ ส่วนเรื่องการนำเทคโนโลยีไอซีทีมาพัฒนาการเรียนการสอนนั้น ต้องคิดถึงเรื่องการทำซอฟต์แวร์ คอร์สแวร์ มาใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จัดหาให้โรงเรียนไประดับหนึ่งแล้ว